

# ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้

เป็นความตั้งใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งมั่นผลิตเนื้อหา เพื่อเพิ่มเรื่องราวดีดีในชั้นที่สื่อที่หลากหลาย  
ท่านคือคนสำคัญ ในการร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจึงส่งข้อมูลให้คุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์

สัมพันธ์ บูชอดี ผอ.สพข.6 ที่ปรึกษา

ธีรณรงค์ เพชรรัตน์ ผช.สอ.ศอ.บต., โฆษก ศอ.บต. ประธานคณะทำงาน **092-274-0731**

สุนิสา งามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา เลขาคณะทำงาน **089-733-4072**

เกชา โสภานะนัส บรรณาธิการ **084-632-5492**

Facebook : @ชีวิตดีดี ที่ชายแดนใต้ e-mail : [cheewitdaentai@gmail.com](mailto:cheewitdaentai@gmail.com)

\*\*\*\*\*

## ข่าวประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

### สะพานคอร้อยปีที่ตากใบ

ชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้วันนี้ ทีมงานของเราจะพาไปเดินเล่น กินลมชมวิว บนสะพาน ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กันค่ะ ซึ่งสะพานแห่งนี้เพิ่งแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว เพราะสะพานนี้มีชื่อว่า “สะพานคอร้อยปี” ค่ะ สำหรับสะพานคอร้อยปี เดิมเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำตากใบจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะยาว แต่ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตแข็งแรงและสวยงามทอดยาวคู่ขนานไปกับสะพานไม้อันเก่ากลายเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของชาวบ้าน

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงชื่อสะพานคอร้อยปี คำตอบก็คือว่าเนื่องจากสมัยก่อน ชาวบ้านเกาะยาว จะเดินทางมายังฝั่งแผ่นดินใหญ่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะทางเดียวเท่านั้น เพราะไม่มีสะพานให้ข้ามผ่าน และกว่าจะมีการสร้างสะพานต้องคอยกันถึง ๑๐๐ ปีเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อสร้างสะพานเสร็จชาวบ้าน จึงได้ตั้งชื่อสะพานนี้แบบออกๆ แนวประชดประชันว่า “สะพานคอร้อย ๑๐๐ ปี ค่ะ”

เมื่อเดินข้ามสะพาน ที่มีความยาว ๓๔๕ เมตร ก็จะถึง ชุมชนเกาะยาว หรือเรียกเป็นภาษามลายูว่า ปูเลาปันยัง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เงียบสงบ และชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ทำใบจาก และทำกะปิจากกุ้งเคย โดยคุณสุทธิณี สาและ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกาะยาวบอกกับทีมงานของเราว่า นอกจากอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านแล้ว ปัจจุบัน ชุมชนเกาะยาว อำเภอตากใบ เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตกรรมวิถี ของอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพราะที่นี่ มีชายหาดที่สวยงาม ความสะดวกดีเดิม และมีวิถีชีวิต ที่ยังคงความเรียบง่าย โดยผู้ที่ชื่นชอบ การท่องเที่ยววิถีชุมชน สามารถมาเที่ยวที่ชุมชนเกาะยาว ซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมธรรมชาติและวิถีชีวิตแล้ว หากใครอยากมีส่วนร่วม และทดลองทำผลิตภัณฑ์ ต่างๆ กับคนในชุมชน เช่นการทำกะปิ จากกุ้งเคย หรือออกเรือหาปลาไปกับชาวประมงเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไปพร้อมกับชาวชุมชนก็ได้ค่ะ

และก่อนที่ทีมงานของเราจะเดินทางกลับชาวบ้านเกาะยาว ยังได้ฝากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ลองมาเที่ยว ที่ชุมชนเกาะยาว อำเภอตากใบ อีกหนึ่งอำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ว่า อยากให้มาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ซึ่งทำอาชีพประมงพื้นบ้าน ผลิตสินค้าเล็กๆน้อยๆ เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ที่แม้จะไม่มากมาย แต่ก็อยู่ได้อย่างสบาย ไม่เป็นหนี้ โดยหากมาลองสัมผัสแล้วจะรู้ว่า สังคมและผู้คนที่ดีมีอีกมากมายที่ชายแดนใต้ค่ะ

ฟาสิทธิ์ อาฟีละ / NBT ยะลา รายงาน

